



ข่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

00594

University Newsrelease



ประจำวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2547

5387-3046, 3047

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

งานวันครบรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๗๐ ปี

เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สืบสานพระราชปณิธาน
๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 72 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รู้สึกยินดีที่พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีสั่งตั้งงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีอายุครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดงานวันครบรอบ 70 ปี ขึ้น โดยมี ฯพณฯ รมว.มหาดินบุรี มหาว. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2547 ที่สนาม

วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานโครงการตามพระราชดำริ และร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 12 สิงหาคม 2547 นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทรงคุณค่าแก่ชุมชนในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอายุครบรอบ 70 ปี การเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมทั้งการเผยแพร่วิทยุชุมชนปฏิบัติการท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาในด้านกาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนได้ศึกษา โดยมีส่วนช่วยในการผลิตสิ่งที่ดีผลดียิ่งขึ้น โดยการให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่การจัดกิจกรรม การเสด็จ การประกวดกล้วยไม้ การประกวดพืชและสัตว์ การบรรยายทางวิชาการ การให้คำปรึกษา งานพารมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดงานหน่วยงานผลิตผลต่างๆ ในราคาถูกลงจากงานในภาคกลางคืนจะมีการแสดงภาคบันเทิงเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย สำหรับการจัดงานจะเริ่มตั้งแต่ต้นไปจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2547 รวม 7 วัน 7 คืน

การแปลงสถิติการเกษตรของนักศึกษาที่เลือกใช้งานตามความชอบได้โดย อภิ สุชาติพิชฌัก สักกิจกรรมแปลงสถิติพืชผักชนิดต่างๆ ด้วยระบบ

5387-3046, 3047

วันเกษตรแม่โจ้ 70 ปี จัดยิ่งใหญ่ 7 วัน 7 คืน

ได้รับเกียรติเปิดงานกระทรวงเกษตร



นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รมว.กระทรวงเกษตรฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

“การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมมือกันในทุกๆ ด้าน จึงจะสัมฤทธิ์ผล ในฐานะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและวิจัยทางการเกษตร มหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพด้านการเกษตรกรรมทุกๆ อย่างจึงเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของงานช่วยเหลือทางการเกษตรและวิชาการสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างยิ่งยวดตลอดไป ซึ่งรัฐบาลพึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”



คำกล่าวของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รมว.กระทรวงเกษตรฯ

กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “มิติใหม่ของการเกษตรสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน” เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและเพื่อนร่วมงานของรัฐบาล โดยมี ฯพณฯ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาการเกษตรในอนาคตุสู่ทั่วโลก” ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี หน่วยงานดังกล่าวได้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพาร์ม จำกัด เครือเบทาโกร บริษัทโรงเจอิเล็กทรอนิกส์ไลเซอร์

“ศิริพร โปธา” SIRIPORN-POTA@CHANGMAINEWS